

สำคัญอยู่ที่ " ใจ "

นำเสนอเมื่อ : 26 มี.ค. 2552

ในการทำงานก็เช่นเดียวกันค่ะ เนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้น มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การคิดนอกกรอบ หรือ Think Outside the Box จึงมีความสำคัญและความจำเป็นมาก

แต่มีหลายคนที่ไม่ชอบการคิดนอกกรอบ ชอบการคิดในกรอบ ยึดติดกับรูปแบบหรือสิ่งเดิม ๆ เหตุเนื่องจาก ความกลัว ... กลัวการสูญเสียอำนาจหรือถูกลดบทบาทลง กลัวเรียนรู้ไม่ทันคนอื่น กลัวสูญเสียตำแหน่งหรือความมั่นคงในชีวิต กลัวเป็นคนไม่สำคัญ กลัวว่าไม่มีความสามารถทำได้ กลัวถูกปลดออก กลัวคนอื่นจะแซงหน้า อะไรทำนองนี้คะ

แน่นอนว่าความกลัวที่จะคิดนอกกรอบนี้เอง จะเป็นสิ่งปิดกั้นโอกาสหลาย ๆ อย่างของคุณ ... กล้าที่จะคิดและลงมือปฏิบัติ ซึ่งทำให้เรามีโอกาสในการทำและขยายธุรกิจออกไป ... แล้วทำไมคุณไม่ลองคิดนอกกรอบดูบ้าง เพราะอาจจะทำให้คุณได้รับโอกาสใหม่ ๆ เช่น โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงาน มีโอกาสรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น โอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โอกาสมีชื่อเสียงและฐานะ เป็นต้น และนอกจากนี้การคิดนอกกรอบจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซากจำเจ ไม่เบื่อหน่ายหรือแข็งกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบเดิม ๆ

หนทางของการคิดนอกกรอบนั้นไม่ยากเลย ... สำคัญอยู่ที่ " ใจ " ว่าคุณมีความตั้งใจมากน้อยอย่างไร คุณควรมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เหตุเพราะการคิดนอกกรอบจะนำคุณไปสู่การปฏิบัติที่นอกกรอบด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนอื่นคุณควรถามตัวเองว่าตอนนี้คุณเบื่อหรือแข็งอะไรบางอย่าง และสิ่งนั้นคุณอยากจะทำอะไรเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติหรือไม่ เช่น เบื่อการขับรถในเส้นทางเดิม ๆ ... คุณก็ควรลองหาเส้นทางใหม่ ๆ ดูบ้าง หรือเบื่อกการทำงานด้วยวิธีการแบบเดิม ๆ ที่ต้องคำนวณข้อมูลจากเครื่องคิดเลข คุณก็ควรลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณข้อมูลดูบ้าง

และเมื่อคุณลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ คุณต้องตรวจสอบและประเมินว่าวิธีการหรือขั้นตอนนั้น ๆ ว่าทำให้คุณรู้สึกทำงานได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บางหรือไม่ ทำให้คุณมองเห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงานของคุณหรือไม่ หรือทำให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่ ถ้าไม่ คุณอาจจะลองเปลี่ยนวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ใหม่ ๆ และที่สำคัญอย่าพยายามยึดติดหรือคิดแต่สิ่งเดิม ๆ ... คิดและลองปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ ที่นอกกรอบดูบ้าง แล้วคุณจะพบว่าคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เหมือน